



CODESCODESC

Welcome to the Information Freeway

ALL รหัสสื่อ (นักข่าว)

ค้นหาความชั่วร้ายรายงานเกี่ยวกับมัน ~

ค้นหาข่าวที่น่าสนใจของมนุษย์รายงาน ~

รายงานข่าวในพื้นที่ท้องถิ่นของคุณ ~

ทำวิจัยมากที่สุดเท่าที่เวลาจะช่วยให้ ~

เป็นความกล้าหาญ แต่ไม่ประมาท ~

ความถูกต้องที่มาตรวจสอบอีกครั้ง ~

รัฐถ้าข่าว (ข้อเท็จจริงเท่านั้น) หรือความเห็น (พูดถึงอคติ) ไม่ผสมให้เข้ากัน

ไม่ต้องจ่ายสำหรับการสัมภาษณ์ข้อมูลข้อมูล (เสียง / ภาพ) ~

เคารพระยะเวลาการรายงานที่ไม่ใช่ของการทดลอง (ศาล-Media) ~

เป็นอิสระไม่ปล่อยให้อะไรคุณเจียบ! ~

มีคุณธรรม ~

เคารพความเศร้าโศกเสียใจและสูญเสีย ~

เรียนรู้การสอนและความต่อเนื่องของความรู้ ~

อย่ากลายเป็นติดยาเสพติดแอลกอฮอล์, การพนัน, สื่อลามก ~

ไม่ได้กลายเป็นความเสียหายพยายามหรือทุจริต ~

ALL รหัสสื่อ (สำนักพิมพ์ผู้ผลิต)

นำข่าวที่ถูกต้อง (ข้อเท็จจริงเท่านั้น) ~

ความเห็นปัจจุบัน (พูดถึงอคติ) ~

ตรวจสอบความชั่วร้ายการทุจริต ... ~

อาคารข้อมูลความรู้ปัจจุบัน ~

ส่งเสริมให้มีคุณธรรม ~ ความตระหนักในการแพร่กระจายของ 1GOD' s

ข้อความล่าสุด! ~

ใช้กฎหมายมอบให้ประจักษ์เป็นคู่มือส่งเสริมให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกัน! ~

อย่าแสดงความรุนแรงต่อมนุษย์หรือสัตว์! ~

ไม่ต้องแสดงการผสมพันธุ์ของมนุษย์หรือสัตว์! ~ อย่าแสดงพฤติกรรมแปลกประหลาด (เด็กแก๊งเพศเดียวกันสับสนเพศ)

~

ไม่ต้องแสดงภาพเปลือยของมนุษย์ในรูปแบบใด! ~

ไม่ต้องแสดงอะไรที่น่าขยะแขยงน่ารังเกียจหรือน่าสะอิดสะเอียน ~

ตอบคำถามเหล่านี้ได้ในทุกเรื่อง:

ใคร? อะไร? เมื่อ? ที่ไหน? ทำไม? อย่างไร?

สำหรับความรุ่งโรจน์ของ 1GOD และการที่ดีของมนุษยชาติ

1GOD กำลังรอที่จะได้ยินจากคุณ! **yy**

yyyy

สวดมนต์สื่อ

ที่รัก 1 พระเจ้า , ผู้สร้างจักรวาลสวยที่สุดที่ผมได้เจออย่างถูกต้องจะต้องรายงานโดยไม่ต้องกลัวหรือความโปรดปรานตรง 'ความจริง'

แสดงความเคารพต่อความโศกเศร้าและความทุกข์ทรมานในชุมชนให้ประชาชนทราบถึงการที่ดีที่ไม่ดีมีความสุขและพระสิริของ 1 พระเจ้า & การที่ดีของมนุษยชาติ



การสวดมนต์นี้จะถูกใช้ก่อนที่จะได้รับมอบหมายสื่อทุก!

yy

สื่อที่ทำให้เข้าใจผิด

สื่อที่ทำให้เข้าใจผิดพยายามที่จะจัดการกับอิทธิพลของประชาชนผ่านทาง 'newspolls'

เช่น สื่อสิ่งพิมพ์อ้างล้านผู้อ่านถือเป็นโพลล์: 368 บอกว่า 'ใช่' 157 บอกว่า 'ไม่' หน้าด้านหน้าวันถัดไปในรัฐขนาดใหญ่

ผู้อ่านสนับสนุนใช่! 365 ออกจากล้านผู้อ่านได้รับการสนับสนุนใช่ **หลอกหลวงทำให้เข้าใจผิดและทุจริต**

โพลไม่มีข่าวอื่น ๆ !

ชุมชนและความอับอายที่ทำให้เข้าใจผิดสื่อเจ้าของและพนักงานของ บริษัท

ศูนย์ความอดทนที่จะทำให้เข้าใจผิด MEDIA!

สื่อสารมวลชนที่ไม่ดี

หัวข้อเรื่อง: ตื่นเต้นเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่ายาเสพติดที่อาจจะชะลอความคืบหน้าของการเกิดโรค! ยกย่องว่าเป็น 'อย่างมีนัยสำคัญอย่างมาก'

ผลในการพิจารณาคดีแหวกแนวเป็นครั้งแรกที่ยาเสพติดได้รับการแสดงเพื่อให้การปราบปรามผลกระทบของโรคนี้

นี่เป็นข่าวปลอม เยาะเย้ยคนป่วย บทความนี้จะให้ความหวังที่ผิด

มันเป็นโฆษณาสำหรับนิติบุคคลเภสัชกรรม

พาดหัวเป็นความเข้าใจผิด! จริงๆมันหมายความว่ายานี้อาจจะมีอยู่ใน 15 20 ปี

ถ้ามันจะกลายเป็นใช้ได้มันจะสายเกินไปสำหรับผู้ประสภภัยในปัจจุบัน

ถ้ามันจะกลายเป็นใช้ได้มันจะมีราคาแพงเกินไปสำหรับผู้ประสภภัย **สินค้านี้ลดความรู้สึกไม่สบาย**

มันไม่ได้รับการรักษา

มันจะมีผลข้างเคียงมากที่คุณจะได้รับยาเสพติดอื่น ๆ **นี่คือรูปแบบการตลาดเภสัชกรรม: สร้างความต้องการสร้างซ้ำๆ**

บทความนี้เป็นสื่อสารมวลชนที่ไม่ดี ข่าวนี้จะใช้เป็นคนขายเพื่อสร้างความต้องการให้ยานี้

ประเภทของการสื่อสารมวลชนปลายนี้ ประเภทของสื่อที่ปลายนี้

เสมอรายงาน ความชั่วร้าย

Glitz-Media

สื่อข่าวผสมกับความบันเทิงสื่อและการดูดซับรายน่าสื่อสร้าง **GLITZMedia (สิ่งที่น่ารังเกียจ)**
!

glitz สื่อ corrupts

ข่าวสื่อและหลอกลวงผู้บริโภคโดยนำเสนอเนื้อหาที่น่าสื่อและความบันเทิงสื่อเป็นข่าว! Glitz

สื่อธรรมชาติที่น่าเสนอไม่ได้กล่าวถึงอดีตโกหกข้อเท็จจริงพร้อมเพรียงนิยายความคิดเห็นคำบอกเล่าที่ทำให้เข้าใจผิดสำหรับ

.. เป็นข่าว มันแสดงให้เห็นดูเหมือน 'แพร่ความเศร้าโศกความเป็นส่วนตัว' ... เป็นความเสียหาย Glitz

สื่อข่าวโสเภณีตัวเองเพื่อโฆษณาความโลภ, ผู้สนับสนุนกลุ่มลึบนี้ ..

สื่อบันเทิง ผิดศีลธรรมและไร้ค่า

มันอาศัยอยู่กับสิ่งเลวร้ายความโลภเล็ดผิดศีลธรรมภาพเปลือยภาพลามกอนาจารและความรุนแรงเพื่อความบันเทิง

ความสามารถรักษาการประกอบด้วยดูดีเปลือย กรรมกรผู้ผลิตและนักเขียนสคริปต์ 'สื่อลามก

Junkies & addicts ความรุนแรง!

เส้นเรื่องประกอบด้วยสิ่งเลวร้ายความโลภขวิดภาพเปลือยผิดศีลธรรมลามกและความรุนแรง ไม่มีของตัวละครที่มีความ

ตลก: กรรมการผู้ผลิตและสคริปต์นักเขียน 'ขอทานสื่อลามก!

ความสามารถวิชาการประกอบด้วยดูดีเปลือย

เส้นเรื่องประกอบด้วยการเป็นที่น่าสนใจเมื่อเป็นไปหัวเราะปลอมผิดศีลธรรมภาพเปลือยสบู่อพยายามที่จะเป็นตลกสนุกสนาน

... เขาเป็นคนปัญญาอ่อน sleazy ไม้ เธอเป็นถึงขยะคึกคัก ชัน & อายุทุกคนที่เกี่ยวข้อง!

ละคร: กรรมการผู้ผลิตและสคริปต์นักเขียน 'ขอทานสื่อลามก!

ความสามารถวิชาการประกอบด้วยดูดีเปลือย

เส้นเรื่องประกอบด้วยสิ่งเลวร้ายความโลภเลือดผิดศีลธรรมภาพเปลือยภาพลามกอนาจารและความรุนแรง

เขาเป็นนักร้องเพลงและหรือมีพฤติกรรมร่วมเพศ เธอจะใช้ประโยชน์จากถึงขยะ

เด็กที่มีความร่ำคาญปัญหาลูกสาวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชัน & อายุทุกคนที่เกี่ยวข้อง!

ความจริง: กรรมการผู้ผลิตและนักเขียนสคริปต์ให้ความสำคัญสำหรับคนโลก!

ผู้เข้าร่วมเสียหายเสียเกียรติหากินเองเพื่อชื่อเสียงและโชคลาภ เส้นเรื่องประกอบด้วยผู้เล่นเป็นเสียหายโง่หลอกลวงน่า

ชัน & อายุทุกคนที่เกี่ยวข้อง!

กีฬา: กรรมการผู้ผลิตและนักเขียนสคริปต์ให้ความสำคัญสำหรับคนขี้เกียจและต้องการที่จะดูคนอื่น

ๆ ได้รับความเจ็บ! เส้นเรื่องประกอบด้วย replay ของอุบัติเหตุ Assault, โหดข่มขู่ต่อสู้ข้อผิดพลาด

... ความบันเทิงกีฬาตอบสนองความขี้เกียจและ HE SHE ที่ค่อนข้างชมแล้วให้พอดี ใครในขณะที่ดูสิ่งที่ตัวเองด้วยอา

เหมาะสำหรับการเสพติด: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาเสพติดกว่าการรับประทานอาหาร,

เล่นการพนันและการสูบบุหรี่! ชัน & อายุทุกคนที่เกี่ยวข้อง!

glitz สื่อ เป็นหญิงแพศยาความโลภหลอกลวงปานกลางศีลธรรม (hear- พูดเสียดสี) ทั่วโลกหุ่นยนต์ความคิดเห็นของ

(แฮ็ค

, เคาะโทรศัพท์) ทุกชุมชนที่จะถึง Glitz

สื่อความต้องการรื้อและเจ้าของและพนักงานเก็บออกจากประเภทของสื่อใด ๆ

Glitz สื่อใช้สื่อข่าวและรายนามสื่อเพื่อส่งเสริม Entertain- ment สื่อ สื่อ Glitz รวมกันสร้างคนดัง

CELEBRITY สื่อ

โลกสื่อสร้าง **คนดัง**, เทจไฮดอล ... สื่อโลกสร้างรูปเคารพกีฬา (ไฮดอลเทจ) เพื่อตอบสนองสำหรับ

'เขา'. โลกสื่อหยิบออกเข้าร่วมกีฬาที่มีแนวโน้ม **hypes** ขึ้นประสิทธิภาพของพวกเขา

ใหม่ไฮดอลคนดังต่อไปนี่กีฬาอุดมการณ์ของอภิสิทธิ์ก็มี 1 ผู้ชนะที่ &

ส่วนที่เหลือของคุณคู่แข่งเป็นผู้ขาดทุน ผู้ชนะจะกลายเป็นไอดอลที่เป็นเท็จอาบน้ำที่มีความมั่งคั่งและเอิกเกริกโดยการพัก

ชีวิตคนดัง (เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, เลวทราม, ยาเสพติด, บุคคล, เพศ ...)

ประสิทธิภาพการทำงานของซากปรักหักพัง คนดังเริ่มไฉยาแก้ปวด, เตียรอยด์สารกระตุ้น ...

เพื่อให้ชนะ ไอดอลที่เป็นเท็จเหล่านี้จะถูกนำเสนอเป็นแบบอย่างกับคนหนุ่มสาว

ชนะเลิศคือชั้นนำ corrupts

อภิสิทธิ์และความมั่งคั่งที่เกิดจะนำไปสู่ความตะกละของพฤติกรรมที่ไม่แข็งแรงผิดศีลธรรม คนดังเริ่มสูญเสียทั้งโดยสื่อ



' เขา ที่เป็นไปตามเทอดทูนโลกดาราไอดอลสื่อกีฬาที่มีวฒิมภาวะของ 5 ปีเก่าและมีความไม่เหมาะสมที่จะเป็นพ่อ ที่ดูถูก 1GOD! ไม่เป็น 'Moron หรือดูถูก

1GOD



สื่อโลกร้าง Royalty (ตระกูลพระราชชั่วร้ายสาเหตุของความมั่งคั่งผิว injusted, ..) ไอดอลและความบันเทิง

(ไอดอลเท็จ) เพื่อตอบสนองสำหรับ ' เธอ'. สื่อโลกใช้นิยาย, แอ็ค, ความจริงครั้งเดียว, คำบอกเล่าโกหกเสียดสีสะกดรอยตามภาพ



(วิดีโอ) สื่อสารมวลชนที่จะนำเสนอข่าวระยิบระยับซุบซิบดาราส่งสำหรับสวะ เธอ. ไอดอลที่เป็นเท็งเหล่านี้จะถูกนำเสนอ
คนดังเริ่มสูญเสียอุทธรณ์ของพวกเขาจะถูกทิ้งโดยสื่อและสังคม เธอที่เป็นไปตามเทอดทูนดาราสื่อโลก
หลายคนได้กรีดร้องอารมณ์ฉุนเฉียวพอดีเมื่อพวกเขาเห็นเป็นผู้มีชื่อเสียง
พวกเขาจะไม่เหมาะที่จะเป็นแม่



สื่อโลก เปลี่ยนอาชีพการเข้าไปในคนดังสร้างไอดอล (ไอดอลเท็ง) สำหรับไม่รู้ใจง่ายคนอ่อนแอและหมดหวังคุณธรรม
(ไม่มีอะไรที่จะอยู่เพื่อปฏิเสธโดยสังคมเห็นแก่ตัวใจดำ) . พฤติกรรมโลกสื่อแสดงให้เห็นถึงการดูถูกและพยายามที่จะเล
สนามและทางกฎหมายระบบ

สื่อโลกทำให้มั่นใจได้ว่าการก่ออาชญากรรมไม่จ่าย การจ่ายเงินสำหรับการสัมภาษณ์เสียหายทางอาญา
นางสาว / R4 !



ฟาดอ่อนเกินไปเกี่ยวกับอาชญากรรม
รัฐบาลได้รับการ nobbled

'11, 000 อาชญากรจะฟรี'

โลกดาราสื่อ (รายนามสื่อสำหรับคนไร้ค่าปานกลาง) จะให้ Shunned และนำออกจากธุรกิจ
พนักงาน X ไม่ได้ reemployed สื่อ! ดำเนินคดีโลกสื่อ: **นางสาว- R6**

เสรีภาพในการพูดกับศีลธรรมยับยั้ง !!!

คนดังไม่ได้เป็นข่าว พวกเขาจะนินทาไร้ค่า
สื่อที่มีการเผยแพร่ นินทาไร้ค่า คือศีลธรรม bankrupt มันเป็นที่รังเกียจจายรับผิดชอบ

ปลาย